
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่   
สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  1/2566 

วันที่  14  ธันวาคม  2566  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

๑. นายวิชัย  ศรีชานิล  ประธานสภาฯ 
๒. นายเมธี  รักษิณานนท์ รองประธานสภาฯ 
๓. นางสาวมลิวัลย์  พันธุรา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑ 
๔.  นายเทพฤทธิ์  ลิสิงห์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๒ 
๕. นายก้าน  พลดงนอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๓ 
๖. นายสมใจ  สุโพธิ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๕   
๗. นายสมพร  กาละพัตร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๗ 
๘. นายปัญญา  คะเนนอก สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๘ 
๙. นายอนุลักษณ์  ตาลไธสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๙ 

ผู้ไม่มาประชุม 
นางสุภัสสรา  คัมภิรา  ต าแหน่งเลขานุการสภาฯ (ปลัด อบต.หนองตาดใหญ่) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นายธีรพงษ์  แสนศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ 
  ๒. ร.ต.อ.รณยุทธ์  วิไพบูลย์ รองนายก อบต.  
  ๓. นางจูมทอง  พลดงนอก รองนายก อบต. 
  ๔. นางพัชราภรณ์  จันทะขาม เลขานุการนายก อบต. 
  ๕. นางดาราณี   เขียนดี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  6. นางนิภา  อามาตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  7. นายปรีชา  นวมโคกสูง  นายช่างโยธา 
  8. นางพิมพ์ชนก  เป็นสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 
  9. นางศิริลักษณ์  แสนศรี  นักทรัพยากรบุคคล 
  ๑๐.นางนฤชล  อุทัยรัตน์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  11. นางสาวสุพรรษา  ยามา ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  12.นางสาวปุณยวีย์  ศรีคง ผช.นักทรัพยากรบุคคล 
  13. นางสาวชลธิชา  แร่กาสนิ ผช.ธุรการ 
  14. นางสาวศิริรัตน์  ทินราช ผอ.กองการศึกษา 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น. นายวิชัย  ศรีชานิล  ต าแหน่ง ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มาลงชื่อเข้าประชุม ปรากฏว่ า ครบ
องค์ประชุม  จึงได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุม
พร้อมและประธานฯ ได้นับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง  ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมจ านวน   8  คน ถือว่าครบ
องค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ  นายวิชัย       
ศรีชานิล ได้น าผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตาดใหญ่และด าเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ      เมื่อวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เป็นที่เรียบร้อย 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2566 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่   
                         22  กันยายน พ.ศ.2566  
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภา อบต.  ได้ตรวจสอบ/แก้ไขก่อนลงมติรับรอง   อาศัยอ านาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๓๓ วรรคสอง การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้ 
กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตาดใหญ่ท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติม  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาดใหญ่  ก็เป็นอ านาจของมติสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลหนองตาดใหญ่
แห่งนี้  เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ทุก
ท่านได้ ตรวจรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ หากมี
ข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาดใหญ่  ให้แก้ไข เพ่ิมเติมและรับรองต่อไป   มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  เพิ่มเติมอีกหรือไม่  

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมฯ  
ที่ประชุม  มีมติรับรอง  8  เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง  ที่คณะกรรมการ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  2566 

ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต. เสนอญัตติ เชิญครับ 
 

นายธีรพงษ์  แสนศรี นายก อบต. หนองตาดใหญ่  เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาด
ใหญ่ ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์  แสนศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  
ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  เพ่ือทราบหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 

 

หลักการ/เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3)  พ.ศ.  2561  หมวด  6  
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามปละประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้เสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2566  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อย  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2566  เพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น   

 

จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-
2570)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ต่อสถาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตาดใหญ่  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายพร้อมนี้   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นางนิภา อามาตย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้รายงานการ
ติดตามแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 30 
วัน รายงานติดตามแผนเอามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เป็นแผนงบประมาณปี 
2566-2570 ดังกล่าวจะน ามาเป็นข้อบัญญัติประจ าปี 2566 งบประมาณที่น ามาท า
ข้อบัญญัติในแผนจะเป็นโครงการที่ได้ด าเนินการตามปีงบประมาณ 2566 ว่าโครงการ
ไหนที่น ามาจัดตั้งท าเป็นข้อบัญญัติแล้ว รายระเอียดจะอยู่ ในเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 1 ปี โครงการเราเยอะมาก จึงไม่
สามารถท าครบทุกโครงการได้ ท าได้ไม่ถึง 30% ขอเสนอแนะนะคะเวลาจัดท าแผน ไม่
อยากให้ท าเยอะเพราะมีการทบทวนแผนทุกปีอยู่แล้ว พอท าแผนแล้วน ามาท าข้อบัญญัติ
ไม่สามารถท าได้ตามแผน แผนเราตั้งไว้ 100 กว่าล้าน แต่งบประมาณเราประมาณ 30 -
40 ล้าน  

นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. เวลาของบเฉพาะกิจหรือหน่วยงานอื่นก็มีความจ าเป็นเรื่องแผน แต่ใน 
ปีงบประมาณ 2567 เราจะศึกษางบประมาณให้รอบคอบช่วยกันให้การบริหารงานของ
อบต.ได้เพ่ิมมากขึ้น ขอฝากที่ประชุมพิจารณาการจัดท าแผน การจ่ายฝากเงินสะสมให้ดู
ได้ทุกด้านแล้ว ขอฝากดูการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยนะคะ 

ประธานสภาฯ             ขอฝากเจ้าหน้าที่ในการจัดท าแผนว่าจะวางแผนยังไงให้สอดคล้องกัน ให้มีการประชุมกัน 
ก่อนนอกรอบก็ได้ว่าที่ชาวบ้านเสนอมาอันไหนส าคัญกว่ากัน เพราะปีที่แล้วเราไม่ได้แจ้ง
ทางชุมชนแล้วชาวบ้านก็เสนอมาอีก เราก็จะได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่ามีงบเท่านี้ 
สามารถท าได้แค่นี้ ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบส าหรับปีนี้ ส่วนปีหน้าเราก็
วางแผนกันใหม่ ให้สอดคล้องกับงบประมาณการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ  ถ้าไม่มีขออติที่ประชุมสภาฯ 
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มติที่ประชุมสภาฯ มีความคิดเห็นตามคณะกรรมกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นางดาราณี  เขียนดี ผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาตอธิบายตามเอกสารที่แจกให้เป็นหมวดๆเป็นภาพรวม

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บเงิน การรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 10 ข้อ 110 ประกาศส าเนารายงานทางการเงิน ตามข้อ 
109 เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องในเวลาอัน
สมควร จึงได้น าประกาศรายรับรายจ่ายประจ าปี 2566 นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพ่ือให้ประชาทราบและเพ่ือให้ท่านสมาชิกเพ่ือรับทราบนะ
คะ หน้าแรกจะเป็นหมวดรายจ่ายของเราจะมีงบกลาง ยอดรวมของงบกลางเราประมาณ 
11,660,655 บาท เราจ่ายไป 10,775,098 บาท ต่อมาเป็นงบบุคลากร หมวด
เงินเดือนฝ่ายการเมือง หน้าที่ 2 จะมีเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจ้างลูกจ้างประจ า รวมเป็นงบบุคลากร ประมาณ 
10,356,403 บาท จ่ายไป 9,824,941 บาท ต่อไปงบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ยอดรวมงบด าเนินงาน 7,890,436 บาท จ่ายไป 
5,864,835.77 บาท ต่อไปเป็นงบหมวดลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
งบลงทุน 4,682,900 บาท จ่ายไป 2,935,518.11 บาท หมวดเงินอุดหนุน รวมงบ
เงินอุดหนุน 1,525,606 บาท จ่ายไป 1,522,644 บาท รวม งบเงินอุดหนุน 
36,116,000 บาท จ่ายไป 30,923,036.88 บาท ส่วนหน้าต่อไปเป็นรายงานรายรับ
จริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เริ่มเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน รวม
หมวดภาษีอากรเราตั้งรับไว้ 84,000 บาท รับจริง 103,304.80 บาท รับเกินประมาณ
การ 19,304,80 บาท หมวดต่อไปหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
ประมาณการตั้งไว้ 99,000 บาท รับจริง 46,058.16 บาท รับจริงเกินประมาณการ -
52,941.84 บาท ที่ติดเครื่องหมายลบอยู่คือเรายังไม่อยู่ในภาวะที่ติดลบอยู่นะคะ รวม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 202,000 บาท รับจริง 190,585.70 บาท รับจริงเกิน
ประมาณการ 11,414.30 บาท รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 91,000 บาท รับจริง 
225,500 บาท รับจริงเกินประมาณการ 134,500 บาท หมวดภาษีจัดสรรจากรัฐบาล 
ตั้งไว้ 17,640,000 บาท รับจริง 19,834,248.25 บาท รับจริงเกินประมาณการ 
2,194,248.25 บาท รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวามบี้ยยังชีพไว้หมวดดนี้ 
งบประมาณการ 18,434,784 บาท รับจรงิเกินประมาณการ 434,784 บาท รวม
ทั้งสิ้นที่เราประมาณการ 36,116,000 บาท รับจริง 38,834,480.91 บาท รับจริง
เกินประมาณการ 2,718,480.91 บาท จึงน าเรียนท่านนายกและท่านสมาชิกรับทราบ
ค่ะ รายได้ที่รับมาจะเกินเป้าเข้ามาช่วงปลายปีงบประมาณ และอีกหนึ่งรายงานคือ
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง ราบงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี พ.ศ.2566 ซึ่งเราได้ประกาศในเว็บไซต์ อบต.รายงานตาม
ระเบียบ พัสดุได้รายงานมาและสรุปเป็นจารจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ที่ดึงมาจาก e-LAAS 
เสร็จสิ้นทั้งหมด 38 โครงการ ส่วนในเรื่องของการปิดงบประจ าปี 2566 กองคลังได้ท า
การปิดงบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และทางศูนย์เด็กเล็กก็ด าเนินการปิดงบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ทางกองคลังก็ได้ด าเนินการปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้น าส่งรายงาน 
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อ าเภอ จังหวัด สตง.ต่อไปค่ะ ส่วนท่านนายกหรือท่านปลัดจะด าเนินการจ่ายขาดเงิน
สะสมในปีงบประมาณนี้ กองคลังก็จะด าเนินงานพิสูจน์ยอดว่าเราจะใช้งบเท่าไหร่ และจะ
ได้น าเรียนท่านปลัดและท่านนายกเพ่ือทราบว่ายอดจ่ายขาดเท่าไหร่ต่อไปค่ะ  

ประธานสภาฯ      ครับ ซึ่งทางกองคลัง ได้ชี้แจงงบดุล งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 ให้ท่านนายกแจ้งเรื่อง 
งบประมาณต่างๆ ให้ทราบครับ  

นายสมใจ สุโพธิ์     ส.อบต. หมู่ 5 ผมสงสัยยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าสุดท้าย โครงการประเพณีเข้าพรรษาว่างบ
ที่ตั้งไว้ 50,000 บาท แต่ใช้แค่ 5,610 บาท อยากเสนอให้จัดใกล้เคียงงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ ไม่ให้เดือดร้อนสมาชิกครับ 

นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. ขอชี้แจงท าความเข้าใจ สืบเนื่องจากเราตราข้อบัญญัติตั้งแต่เดือนสิงหาคม เลย 
มีนโยบายที่จะเทไปให้งบลงทุน 12 % หั่นงบประมาณ มาเจอปัญหาเรื่องโครงการหลัง
ฝนถนนดีเงินไม่พอ ก็เลยจ าเป็นต้องโอนมาเกือบ 400 ,000 บาท ที่ตั้งไว้เป็นการอนุมัติ
ไปแล้วเพ่ือการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและถูกใช้ให้เป็นประโยชน์
45,000 บาทได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยค่ะ งบประมาณ 50,000 บาท ในการจัด
งานออกพรรษาเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกันเลยเบิกแค่ 5,610 บาท  

ประธานสภาฯ      ครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีท่ีท่านปลดชี้แจงและท่าน ส.อบต.สมใจ สุโพธิ์ที่สอบถามนะครับ ถ้าไม่ 
ถามก็ไม่รู้ เพราะยืนยันด้วยเอกสาร ส่วนท่านปลัดชี้แจงมาก็ถูกต้องแล้วครับ 

นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. โดยการเป็นเจ้าหน้าที่เป็นงบประมาณ ถ้าจะอิงระเบียบงบประมาณจริงๆ 
โครงการที่จะเอาเข้า 50,000 บาท ต้องมีโครงการต่อที่ประชุมด้วยทุกโครงการ ขอให้ตั้ง
โชว์ต่อคณะกรรมการก่อนที่ท่านนายอ าเภออนุมัติใช้แต่หลักการด าเนินงานขอใช้ดุลพินิจ
กับหัวหน้าส่วนก่อนนะคะ 

ประธานสภาฯ      ครับ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ซักถามมา ส่วนทางท่านนายกก็จะได้ทราบด้วย เพราะโครงการ
เราท า 2 รอบ สมาชิกก็เลยสงสัยว่าท าไมต้องไป 2 วัด อยากให้บริหารจัดการในปี 
2567 ก่อนที่จะจัดงานเสนอสภาก่อนนะครับ 

นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห ์   ส.อบต.หมู่ 2 ตามที่ท่านปลัดกล่าวมา ปีงบประมาณ 2566 ท่านก็พยายามจะพูดแล้วว่า
บกพร่องเยอะ แต่การประเมินงานตามหนังสือรายงานผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 ข้อ 1 ค่าจ้างเหมางานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-9 ที่ตั้งไว้ 
100 ,000 บาท แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแค่ 16 ,600 บาท โดยที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเราก็มี แต่ยังมีเสียงสะท้อนเรื่องไฟฟ้าจากชาวบ้านเข้ามาทั้งๆที่งบประมาณ
เราก็มีเยอะ แต่ไม่สามารถท าได้  

นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. ขอชี้แจงนะคะ จากการตั้งไว้ของแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเหตุฉุกเฉินอาจมีการ 
ช ารุดของไฟฟ้ายอดราคาสูงๆ 6-7 หมื่น เป็นการวางแผนเหตุการ์ณใหญ่ๆที่คาดการ์ณไม่
ถึงในอนาคตแต่เราโชคดีที่ไม่มีเหตุการ์ณใหญ่ๆเกิดขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าให้
สามารถแก้ไขตามแบบฟอร์มการร้องทุกข์สามารถแก้ไขได้หมดเลยค่ะ และส่วนเงิน
งบประมาณที่เหลือก็สามารถอินไปใช้ประโยชน์ในงานด้านอ่ืนๆหมดเลยค่ะ แต่ต้องใช้
หลักการวางแผน ทางเจ้าหน้าที่เลยขอตั้งไว้ 100 ,000 บาท เพ่ือรองรับเหตุการ์ณ
ฉุกเฉิน เช่น ไฟรั่ว ก็จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยการขอความช่วยเหลือจากไฟฟ้ามาราคาก็
จะต่างกับท่ีเราท าเองเลยจ าเป็นที่ต้องส ารองค่ะ 

 
 



-6- 
 

นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห ์   ส.อบต.หมู่ 2 ครับ ข้อต่อไปคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 4  
โครงการหลังฝนถนนดี งบประมาณที่ตั้งไว้ 940,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
621,000 บาท เลยอยากถามว่าท าไมใช้งบไม่หมด เพราะบางหมู่บ้านไม่ได้เลย อยากให้
ชี้แจงว่าท าไมไม่ท าเพราะงบเราก็ยังมีอยู่ ส่วนข้อ 5 โครงการก าจัดวัชพืชในคลอง เป็น
ของหมู่ 8 งบประมาณที่ตั้งไว้ 85,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 85,000 บาท 
สงสัยว่าท าไมตรงหมายเหตุต้องโอนเพิ่ม 

นางนิภา อามาตย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจง ส.อบต.หมู่ 1 นะคะ ข้อที่ 1 ค่าจ้างเหมางาน 
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-9  ที่ตั้งไว้ 100,000 บาท อันนี้จะเป็น
ค่าจ้างเหมาคนที่ซ่อมไฟฟ้า แต่เราสอบพนักงานจ้างเข้ามาเลยไม่ได้มีความจ าเป็นที่ต้อง
จ่ายช่างมาซ่อม เพราะผู้ช่วยช่างไฟฟ้ามีเงินเดือนประจ า ค่าจ้างเหมาก็เลยตัดออกไป 
เพราะปกติเราจ่ายไป 10 ,000 กว่าบาท งบประมาณตัวนี้ก็จบไปไม่ได้จ้าง ส่วน
งบประมาณของโครงการหลังฝนถนนดี ตั้งไว้ 940 ,000 บาท เบิกจ่ายไป 621,000 
บาท เบิกจ่ายในช่วง 30 กันยายน 2566 เงินที่เหลือยังจ่ายไม่ครบเพราะว่ายังไม่ได้
เบิกจ่าย เป็นงบประมาณที่ท าสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2566 จะเป็นงบประมาณ 2566 
ซึ่งเรากันเงินไว้จ่าย ตอนนี้โครงการหลังฝนถนนดีตอนนี้ยังด าเนินการไม่เสร็จ 900 ,000 
กว่าบาท จะเหลืออยู่ประมาณ 300 ,000 กว่าบาท เพราะยังด าเนินการอยู่นะคะ 
งบประมาณหลังฝนยังเบิกจ่ายไม่หมด ในส่วนโครงการก าจัดวัชพืชเป็นโครงการของหมู่ที่ 
8 ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ซึ่งเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และทางท่านนายก
และท่านปลัดได้หางบประมาณโดยการโอนเพ่ิมจากงบประมาณปี 2566 จากเงิน
โครงการที่เราไม่ได้ใช้ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ค่ะ  

ประธานสภาฯ      ดีแล้วครับที่สงสัย และขอบคุณหัวหน้าส่วนที่ชี้แจงครับ มีท่านใดส่งใสเรื่องอ่ืนๆไหมครับ 
นายก้าน พลดงนอก      ส.อบต. หมู่ 3 เรื่องไฟฟ้าที่เคยแจ้งไปนะครับ ซอยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จะมีอยู่หนึ่งซอย  

นายสมบัติ กินารักษ์ ยื่นขอเข้าไปแล้วเป็นขอติดตั้งใหม่ และที่ขอมาสามจุตรงลานตาก
ข้าวศาลปู่ตาท าไมใช้เงินหลังฝนถนนดีไม่ได้ ทั้งที่ หมู่ 2 ลอกครองยังสามารถใช้เงินหลัง
ฝนถนนดีได้ แล้วคลองวัชพืชหนองจะบกเต็มแล้วละมีความเดือดร้อนมากก็ขอฝากไว้ด้วย
นะครับ 

นางสุภัสสรา คัมภิรา     ปลัด อบต. ด้วยงบประมาณเรามีน้อย แต่ปัญหาเรามีเยอะ เลยจ าเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาที่ 
เดือดร้อนมากๆก่อน ท่านนายกก็ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมากเลยค่ะ ยอมรับว่างบประมาณไม่
เพียงพอจริงๆค่ะ แต่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้นะคะ ส่วนวัชพืชจะคล้ายๆกับ หมู่ 4 ก็
จะหางบประมาณหมวดค่าใช้สอย โครงการจิตอาสาต่างๆหรืออาจจะโอนงบประมาณมา
เพ่ือบรรเทาให้ งานสาธารณะสุขของงานสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่จ าเป็นต้อง
พิจารณา แต่ถ้าตั้งไปช่วยเหลือโดยตรงเหมือน หมู่ 8 ไม่ได้ค่ะ ส่วนเรื่องเสื้อนะคะ เหตุผล
ที่ต้องโอนเพ่ิม คือระเบียบเขาให้ซื้อได้จึงท าการจัดซื้อค่ะ 

นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห ์     ส.อบต.หมู่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการประเพณีเข้าพรรษา คืองบประมาณเราตั้งไว้ 
      50,000 บาท แต่เบิกจ่ายไปแค่ 5,610 บาท  
นางนิภา อามาตย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการประเพณีเข้าพรรษา เราซื้อเทียนถวายแค่ 1 วัด  

ในส่วนที่ซื้อ 9 วัด เป็นเงินพนักงานกับสมาชิกท่ีรวบรวมกันนะคะ ในส่วนงบประมาณตัวนี้
จัดซื้อเทียนแค่ 1 วัด ในส่วนอาหารหัวหน้ากองการศึกษาได้ออกส่วนตัวในการซื้ออาหาร 
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ถวายเอง ในส่วนที่ท าไมถึงเบิกแค่ 5,000 เอง คือเราไม่ได้จัดตั้งกระบวนการแห่เทียน 
พรรษา เราก็เลยไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะเลยไม่ได้เบิกค่ะ 

นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห ์    ส.อบต.หมู่ 2 ครับฝากท่านปลัดด้วยนะครับ เรื่องการท าข้อบัญญัติเวลาตั้งไว้อยากท าให้ 
เต็มที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลของเรา อยากให้เป็นหน้าเป็นตากว่านี้ให้เหมาะสมกับ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้นะครับ 

 
 
นางศิริรัตน์ ทินราช    ผอ.กองการศึกษาฯ มีเรื่องชี้แจง 1 เรื่องนะคะ เรื่องขายดอกไม้ในงานวันลอยกระทง  

เนื่องจากวันที่เราประชุมกัน ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้เบิก 1. รางวัลปลอบใจ 2. รางวัล
ขวัญใจช่างภาพ 3. รายจ่ายต ารวจ 4. ค่าฝึกซ้อมนางร า 5. ค่านักร้อง 6. ค่าซื้อดอกไม้ 
ส่วนเงินทั้งหมดในการขายดอกไม้ 11,620 บาท รายการจ่ายนะคะ  

        1. ต ารวจคนละ 200 บาท 4 คน รวมเป็นเงิน 800 บาท  
        2. รางวัลปลอบใจ จ านวน 3 รางวัล ท่านนายกออก 1 รางวัล 1,000 บาท หักเงินขาย 

ดอกไม้ 2 รางวัล 2,000 บาท  
        3. รางวัลนักเรียนบ้านเมือสูงร้องเพลง 1,000 บาท  
        4. รางวัลขวัญใจช่างภาพ จ านวน 1 รางวัล 2,000 บาท  
        5. คืนทุนค่าซื้อดอกไม้ 2,000 บาท  
    6. ค่าฝึกซ้อมนางร า 3 วัน วันละ 300 บาท จ่ายไป 1,000 บาท และน าเงินฝากเข้า  

อบต. 3,000 บาท เรียนให้ทุนท่านทราบวันนี้ ขอบคุณค่ะ 
นายอนุลักษ์ ตาลไธสง    ส.อบต.หมู่ 9 อยากสอบถาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 5 รายได้ให้ได้มาซึ่งบริการ  

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 220,000 บาท ใช้ไป 45,000 บาท  
นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. อันนี้จะเป็นงบประมาณของกองการศึกษาเกี่ยวกับการขอไปอบรม ไปราชการม ี

การวางแผนตั้งงบประมาณไว้เยอะ และมีบุคลากรเยอะเวลาไปอบรมต่างๆ ทีนี้ทางกอง
การศึกษามีการวางแผนเลยประหยัดได้เบิกจ่ายแค่ 45,000 บาท ทีนี้เงินที่เหลือเลยต้อง
โอนไปบริหารงานเงินเดือนลูกน้องไว้ที่ไม่เต็มปี สุดท้ายเลยโอนงบประมาณแค่กอง
การศึกษาค่ะ ข้อ 5 เป็นรายการลงทะเบียนเวลาไปอบรมกรมแต่ละทียอดค่าใช้จ่ายเป็น
แสน พอดีปีนี้ไม่มีสมัครไปอบรมกรมเลยจ่ายค่าลงทะเบียนไปแค่ 45 ,000 บาท และ
ตามท่ีเบิกต่างๆก็แค่ 6,000 บาทค่ะ 

ประธานสภาฯ      ให้เจ้าของโครงการเสนอทางสภาก่อนนะครับ โครงการหรือกิจกรรมเราจะได้สอดคล้อง 
กับงบประมาณให้สมดุลย์กันไม่ให้เกินงบประมาณนะครับ 

นายอนุลักษ์ ตาลไธสง    ส.อบต.หมู่ 9 ครับ อยากสอบถามเรื่องไฟฟ้างบประมาณที่เราตั้งไว้ 100,000 บาท งบ 
ของเรายังมีก็อยากให้ซื้อไฟโซล่าเซลล์ติดตั้งตามจุดล่อแหลมแต่ละหมู่บ้านครับ 

ประธานสภาฯ      ครับ ต้องบรรจุเข้าแผนพัฒนาต่อไปครับ 
นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห ์      ส.อบต.หมู่ 2 ครับ เรื่องงานติดตามผลที่ผ่านมาของ หมู่ 1-9 ในที่ประชุมสมาชิกสามารถ 

ลงพ้ืนที่ดูงานได้ตรวจสอบงานได้ครับ แต่ที่ผมลงพ้ืนที่ไปผมไปในนามสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลน ผมไม่ใช่ผู้รับเหมานะครับ ส่วนเรื่องขายดอกไม้ในงานวันลอยกระทง 
ตอนที่ประชุมเราไม่ได้ตกลงกันว่าเราจะขายดอกไม้ในงานนะครับ 
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นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. ขออนุญาตท าความเข้าใจเรื่องกิจกรรมขายดอกไม้วันลอยกระทง ที่อ่ืนเขาก็ท า 

กันนะคะ แต่ไม่สามารถเบิกได้ หลักกิจกรรมขวัญใจช่างภาพต้องใช้ดอกไม้ตัดสินเป็นแรง
ดึงดูดให้ประชาชนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้สนุกสนาน และผิดพลาดประการใดก็
ขออภัยด้วยนะคะ ส่วนเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ผอ.กองการศึกษาได้ชี้แจงไปแล้ว
หักรายจ่ายไปและฝากเข้าระบบอบต.ค่ะ  

นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห์     ส.อบต.หมู่ 2 ปีนี้จัดงานได้ดีมาครับ แต่มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเรื่องการขายดอกไม้
ประธานสภาฯ      ครับปีหน้าถ้าขายดอกไม้ก็ต้องมีให้เพียงพอต่อการขาย เพราะถ้าบางคนซื้อเหมาหมดไว้ 

ก่อน คนมาทีหลังก็จะไม่ได้ซื้อ เราก็ควรปรับปรุงบริหารให้ดีกว่านี้นะครับ เช่นต่อไป
อาจจะเป็นคูปองหรือฉลากครับ 

นายสมใจ สุขโพธิ์    ส.อบต.หมู่ 5 ประชาชนเขาติติงมาเรื่องกรรมการมาว่า ท าไมไม่ยื่นผลประกาศขึ้นไปบน
เวทีโดยตรง เพราะมันมีการประกาสผิดเลยสงสารน้องเขาครับ 

ประธานสภาฯ      ครับ ก็ฝากปรับปรุงครั้งต่อไปด้วยนะครับ ท่านอ่ืนมีเรื่องเสนออะไรอีกไหมครับ 
นายสมพร กาละพัตร    ส.อบต.หมู่ 7 อยากเสนอโครงการถนนสัญจรไปมา ปีงบประมาณ 2567 ครับ ชาวบ้านก็ 

ได้รับความเดือดร้อนถนนสัญจรไปมาล าบาก งบประมาณ 2567 เข้ามาก็อยากเสนอ
โครงการเข้ามาก่อน จ านวน 4 จุด คือ  
1. ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร จากนานางเทียมใจ พลดงนอก ไปถึงนานายบานเย็น ศรี
บุญเรือง  
2. ถนนหินคลุก บริเวณฝายน้ ากินที่ท่อลอดท ามา ปึงนานางมทุรส ปอสูงเนิน เพราะ 
หน้าแล้งจะสัญจรไปมาล าบากมากครับ 

   3. ถนนดิน จากสระดินแดง บริเวณนานายผล ราศี ถึงนานายสุดตา พลดงนอก  
4. ถนน คสล. จากนานายชาตรี  เรียงเสนา ไปทางเส้นบ้านหนองพลวง ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ครับ 

ประธานสภาฯ      ถ้าเสนองบประมาณปี 2567 ฝากไว้ให้เสนอข้างนอกนะคะกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยนะ
คะ ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องระเบียบปัญหาเขาจะเอาเข้าในเวลาประชุมทุกครั้ง ถ้าเจอปัญหา
ใหม่ก็ให้รีบน าเอาเข้ามาเพ่ือที่จะส ารวจแล้วน าเข้าแผน คือถ้าเดือดร้อนมากๆก็จะเป็นการ
ปรับปรุงแผนด่วน สมัยหน้าจะเป็นการเปิดวิจ่ายขาด เพราะฉะนั้นระเบียบวาระที่ 6 เป็น
ห้วงจ่ายขาดให้เป็นปัญหาความต้องการให้น าเข้าอย่างรวดเร็วเพ่ือเกิดประโยชย์ เพ่ือเปิดวิ
ครั้งต่อไปนะคะ ส่วนจะท างบประมาณ 2567 ให้ติดต่อนักวิเคราะห์นะคะจะได้ไม่หลุด 
เตรียมการแต่เนิ่นๆให้ผลประโยชน์ตกกับประชาชนเยอะขึ้น  

นายเมธี รักษิณานนท์    รองประธานสภาฯ งบประมาณปี 2567 เรื่องเงินจ่ายขาด จะให้สมาชิกเขียนโครงการ 
เสนอโครงการเข้ามาตอนไหน หรือจะเปิดประชุม 

นายธีรพงษ์ แสนศรี     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ ตามท่ีท่านเรียนถามเรื่องโครงการของหมู่  
1 เป็นโครงการหลังฝนถนนดี ที่ท่านไปดูวันนั้นเรื่องความยาวไม่ถึงตามที่ก าหนด คือทาง
ผู้รับเหมาเขายังท าไม่เสร็จนะครับ โครงการเขาก็ยังไม่ได้แจ้งเข้ามาทาง อบต.ว่าส่งงาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือหนังสือที่ไปตรวจงานทุกโครงการ ถึงหรือไม่ถึงคณะกรรมการ 5 
ท่าน ท่านก็จะต้องลงนามทุกโครงการว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านความยาวความกว้าง
ไม่ได้ คณะกรรมการก็ไม่ให้ผ่านอยู่ดีต้องดูที่หน้างานด้วยนะครับ ส่วนงบประมาณปี 
2567 ที่ท่าน ส.อบต.หมู่ 7 เสนอเข้ามา เป็นโครงการที่จะพัฒนาไม่ใช่โครงการหลังฝน
ถนนดีหรือโครงการอื่นนะครับ ท่านเสนอว่าถ้าโครงการไหนว่างมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อ
ชาวบ้าน เงินในข้อบัญญัติเข้ามาก็เป็นเงินอุดหนุนจะช้าหน่อย แต่ถ้าเป็นเงินจ่ายขาด เงิน 
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สะสมก็จะเป็นการพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับ ต่อมาเป็นท่าน ส.อบต.หมู่ 6 ท่านสอบถามว่า
งบประมาณจ่ายขาดของปี 2567 จะท าหลังปีใหม่ เพราะว่าช่วงนี้ทางกองช่างก็งานเยอะ 
จัดท าโครงการขออุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือที่จะให้ทันเวลาภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2566 
ทางช่างก็เร่งท าโครงการและการตรวจงานโครงการของปีงบประมาณ 2567 แล้วก็ตรวจ
งานโครงการหลังฝนถนนดี โครงการช่างงบกลาง ลาน อบต. รางระบายน้ า หมู่ 2 ก็ก าลัง
ด าเนินการอยู่นะครับ ผมคิดว่าคงจะภายในเดือนมกราคม 2567 จะเปิดประชุมวิสามัญ 
อีกครั้งหนึ่ง ตามที่ท่าน ผอ.กองคลังได้พูดให้ฟังรายงานเรื่องเงินจ่ายขาดได้มากน้อย
เพียงใดก็จะมาปรึกษาอีกทีและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนอกรอบและประชุมวิสามัญ
นะครับถึงจะได้บทสรุป 

ประธานสภาฯ      นายกท่านก็ได้ตอบค าถามสมาชิกผู้ทรงเกียรติสมาชิกที่ได้สอบถาม เรื่องถนนหนทางของ 
หมู่ 7  และรางระบายน้ าของหมู่ 2 และท่านเมธีนะครับ ท่านก็อยากจะให้ค าตอบวันนี้ว่า
เงินจ่ายขาดก็คงจะให้ข้อมูลชัดเจนก่อนแล้วก็จะปรึกษาหารือทางปลัดพร้อมการคลังว่า
เงินที่เราจะลงพัฒนาจ่ายขาดนั้นเป็นเม็ดเงินที่เท่าไหร่ ให้รอนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้
โครงการที่เราท าอยู่ก็ยังไม่เสร็จสิ้น ให้เตรียมโครงการไว้ก่อน ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะ
พัฒนาให้ดูความจ าเป็นแต่ละหมู่บ้านก็ขอให้เอาโครงการที่เร่งด่วน เดือดร้อน มีความ
จ าเป็นจริงๆให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินจ่ายขาด ส่วนสภาก็หารือกันเบื้องต้นแล้วว่า
จะลงพ้ืนที่ไปช่วยดูด้วย  

นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. ขอสรุปปัญหาอุปสรรคส าหรับปีงบประมาณ 2566 เกิดโครงการเราเกิดแผน 
ไปเจอระบบจัดซื้อจัดจ้างจะไปเจออุปสรรคปัญหาเขาไม่ยินยอมที่ดิน ก่อนจะลงสัญญา
จ้างแต่ละสายของท่านสมาชิกให้ท าแบบยินยอมเหมือน ส.อบต.หมู่ 2 เงินหลายบาทแล้ว
ไปเจออุปสรรคเบิกจ่ายไม่ได้เกิดปัญหา เพราะฉะนั้นบางหมู่ที่มีปัญหาอุปสรรคจะขอ
อนุญาตชี้แจงการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ท่านเคลียร์ให้ได้นะคะ ขอความร่วมมือค่ะ 

ประธานสภาฯ      ทางสภาก็หารือกันอยู่เรื่องเอกสารที่จะให้ท าถนน ปีงบประมาณ 2567 ก่อนที่จะลง
โครงการตรวจสอบให้เรียบร้อยและเซ็นหนังสือยินยอมที่ดิน เพราะว่าเราเคยมีปัญหามา 
2-3 หมู่บ้านแล้ว ทางสภาก็ยินดีให้ทางเจ้าหน้าที่ออกหนังสือให้หน่อยนะครับ จะได้ให้
ประชาชนเซ็นให้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับ 

นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห ์    ส.อบต.หมู่ 2 เรื่องประชาคมกับท่ีดินนะครับ ตามจริงโครงการเราก็มากมายตามท่ีแต่งตั้ง 
มาเป็น 4 คน ทางเราต้องแจ้งเขาด้วย แจ้งเป็นหนังสืออย่างถูกต้องเพราะประสานกับ
ประชาคมให้น้องนิจท าหนังสือมอบหมายเลยครับ และเรื่องที่ดินอย่าง หมู่ 7 รางวัดเมื่อ
ทาง อบต.ของเราเสียเงินไปแล้ว 30,000 บาท ซื้อเสามาตามปกติถ้าออกจากที่ดินต้องมี
เลขของหลัก แต่ถ้าของหลวงแนวเขต อบต.เราเป็นคนซื้อครับ  

นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. ขั้นตอนของน้องนิจก็จะออกเป็นค าสั่งให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน เซ็นหลังรายชื่อ  
เพ่ือความโปร่งใสก็แจ้งเป็นค าสั่งไปเลยตามรายชื่อ 5 ท่าน นะคะ ประชาคมจะถือค าสั่ง
อ านาจไว้ ให้ความร่วมมือบริหารสมบูรณ์ทุกอย่าง มีการเซ็นทราบทุกคนค่ะ ถ้าทราบว่า
ใครเป็นสายไหนขอความร่วมมือตรวจงานด้วยกันค่ะ 

ประธานสภาฯ      ตอนนี้ทางนักวิเคราะห์ก็ได้แจ้งผู้รับเหมาและทางผู้รับเหมาก็แจ้งทางนักวิเคราะห์อยู่ 
บางส่วน ประมาณ 50% ในการลงพ้ืนที่ที่แจ้งประชาคม ทางกองช่างก็ให้เอกสารอยู่แต่
บางหมู่บ้านก็ไม่ให้เลยไม่ทราบ ฝากรอบหน้าให้แจ้งทางประธานสภาผมจะได้แจ้งไปยัง
สมาชิกอีกทีนะครับ 



-10- 
นายก้าน พลดงนอก      ส.อบต. หมู่ 3 พอดีมีเรื่องปรึกษา 2 เรื่องครับ เรื่องที่ 1 วิธีประกวดราคาเราสามารถดูใน 

เว็บไซต์ราคากลางตรงไหนได้ครับ เรื่องที่ 2 เงินจ่ายขาดผมอยากเสนอท าตาน้ า พอดีพา
ท่านนายกไปดูแล้วถ้าเอาเงินงบประมาณหลังฝนถนนดีไปท ากลัวสียเงินงบประมาณทิ้งไป 
เลยจะเอาไปลงตาน้ าล้น ขอดูแบบก่อนว่าสามารถท าตาน้ าล้นห้วยกกค้อได้ไหมรับน้ าหนัก
ได้ไหมครับ 

นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. ผู้รับจ้างจะเข้าไปในระบบเขาเอง เป็นสิทธิ์ของผู้รับเหมาที่เข้าไปในเว็บไซส์นั้น  
ส่วนหน่วยงานเราก็สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของ อบต.เราได้ค่ะ  ส่วนเงินจ่ายขาดเงิน
สะสมขออนุญาตท าความเข้าใจ สายไหนที่สามรถเอา คสล. ลงได้ก็อยากให้เอาลง ขอ
ยกตัวอย่างตาน้ าหน่วยค านวณส ารวจอยู่ๆไปเอามาตรฐานเลยแต่ไม่ส ารวจพ้ืนที่ แล้วเรา
จะไปหาคนที่เก่งในเรื่องส ารวจมาลงให้ ต้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ ดูทิศทางน้ า ความกว้าง 
รายละเอียดต่างๆด้วยค่ะ ถ้าเราอยากได้งานที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับน้ ายิ่งต้องส ารวจ
อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้นค่ะ เอาทักษะช่างไปใช้ไม่ใช่เอาแบบของช่างที่อ่ืน บางทีงบ
บานปลายเราก็ตอ้งเก่ียงบไปให้ค่ะ 

นางสาวมลิวัลย์ พันธุรา    ส.อบต. หมู่ 3 เรื่องการซ่อมไฟฟ้าจุด 1 จะมีเป็นคู่ 2 หลอด ถ้าเปลี่ยนเราสามารถ 
เปลี่ยนได้ทั้ง 2 หลอดเลยมั้ยคะ  

นางสุภัสสรา คัมภิรา    ปลัด อบต. ให้แจ้งช ารุดขอซ่อม 2 หลอดเลยค่ะ 
ร.ต.อ.รณยุทธ วิไพบูลย์  รองนายก อบต. ครับดีแล้วครับที่ท่านสมาชิกรายงานปัญหาเข้ามาแต่ละหมู่บ้านแต่ละคน  

ผมก็มีเรื่องจะน าเรียนให้ท่านสมาชิกรับทราบ เรื่องที่ 1 กรณีปัญหารที่เกิดขึ้น ขอฝาก
ท่านสมาชิกนะครับ ถ้ากรณีชาวบ้านสอบถามเรื่องงานหรือโครงการต่างๆ ทางท่าน
สมาชิกก็ขอให้อธิบายด้วยนะครับว่าโครงการนี้คืองบอะไร เงินจ่ายขาด เงินอุดหนุน เงิน
หลังฝน เงินฉุกเฉิน มาจากงบอะไร ชาวบ้านจะได้เข้าใจ ให้อธิบายให้ชาวบ้านทราบด้วย
มางบประมาณมันน้อยสามารถท าได้เท่านี้ ขอฝากด้วยนะครับ เรื่องที่ 2 เรื่องประชาคม
ขอให้ประสานกันด้วยนะครับ ว่าลงตรงนี้ตรงนั้นจ าได้ลงส ารวจพร้อมกัน ส่วนเรื่องที่ 3 
แจ้งเพ่ือทราบว่า ประชุมประจ าเดือนธันวาคมแล้วได้สรุปกันว่า ลงมติกันว่า วันที่ 27 
ธันวาคม 2566 จะจัดกิจกรรมวันปีใหม่ทุกส่วน ทั้งฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายสภา ฝ่ายหัวหน้า
ส่วน พนักงานต่างๆ จับฉลากของขวัญกันนะครับ 

ประธานสภาฯ      ขอฝากเรื่องถนนหนทาง กรณีการตากข้าวในช่วงฤดูการเก็บเก่ียวในปีนี้ รู้สึกว่าพบปัญหา 
เรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนนหนทางในการสัญจร เราสามารถใช้กฎหมายทางฝ่าย
ปกครองได้ไหม เพราะอยากให้ปลอดภัยให้ชาวบ้านเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว
ชาวบ้านต้องรับผิดชอบ เรามีมาตรการไหนบ้างที่พอจะช่วยเหลือได้บ้างครับ 

ร.ต.อ.รณยุทธ วิไพบูลย์  รองนายก อบต. พบไปประชุมกับหัวหน้าส่วน เรื่องกรณีนี้นายอ าเภอก็บอกว่ากรณี 
ชาวบ้านตากข้าวบนถนนหลวง คือถนนใช้ส าหรับรถวิ่ง ถ้าตากข้าวก็ผิดกฎหมาย ขอ
ยกตัวอย่าง เช่น รถชนวัวเจ้าของวัวก็เป็นคนรับผิด และถ้าเกิดอุบัติเหตุเจ้าของข้าวก็ต้อง
เป็นคนรับผิด แต่เราก็เห็นใจชาวบ้านไม่มีพ้ืนที่ตากข้าวเราก็ต้องหาทางช่วยกันแก้ไข
ปัญหาใช้ช่วยกันระมัดระวังเหลือพ้ืนที่ให้รถสัญจรไปมาได้ด้วย ส่วนการประชุมสัญจรก็จะ
ได้ไปประชุมปรึกษาหารือประชาสัมพันธ์กรณีตากข้าวกันอีกครั้งหนึ่งครับ   

นายธีรพงษ์ แสนศรี      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ กรณผีู้รับเหมามาลงหินเป็นกองไว้ แต่รถ 
ไถใหญ่ไม่สามารถเข้าไปปรับเกรดได้ ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ท่าน ส.
อบต.หมู่ 2 เลยได้อนุเคราะห์ไปปรับเกรดให้แล้วหินไปอยู่ด้านข้างท าให้ปรับเกรดได้ไม่ดี 
ทางท่านเลขาไปดูหน้างานแล้วการปรับเกรดยังไม่มีเท่าที่ควรอาจจะเข้าใจผิดกัน ก็อยาก 



-11- 
 

ให้พูดกันโดยไม่มีอารมณ์ใช้เหตุใช้ผลให้สามารถด าเนินงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นครับ  

นางนิภา อามาตย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องโครงการการศึกษาดูงานได้รายละเอียดคร่าวๆช่วง 
ปลายเดือนมกราคม 2567 ไปทางภาคอีสาน ทางนครพนม อยากสอบถามว่าท่าน
สมาชิกอยากไปทางภาคไหนจะได้ติดต่อรายละเอียดกับทางทัวร์ 

ประธานสภาฯ     ขอเวลาปรึกษาหารือกันกับสมาชิกก่อนนะครับ ขอแจ้งอาทิตย์หน้านะครับ 
นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห ์      ส.อบต.หมู่ 2 ขอสอบถามเรื่องงานกีฬาครับว่าจะจัดช่วงไหนครับ 
ประธานสภาฯ     ขอเป็นช่วงกุมภาพันธ์หลังจากโครงการศึกษาดูงานเสร็จแล้วนะครับ เราก็ได้ประชุมมา

พอสมควรแล้วเรื่องการประชุมสามัญ สมัยที่  4 ส าหรับการประเมินผลงานของ
ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งทางคณะกรรมการฝ่ายผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการก็ได้
ชี้แจงข้อมูลที่มีการพัฒนางานของปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเราก็ได้โครงการเยอะ
พอสมควรทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารส านักงานของ อบต.ด้วย และมีการปรับปรุง
ขึ้นมาเยอะพอสมควร ทางด้านบริหารก็ได้บริหารงบประมาณดีพอสมควรสอดคล้องกับงบ
ประมารได้ดี ส่วนสิ่งไหนที่บกพร่องก็จะได้ด าเนินการแก้ไขในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป 
อันไหนที่ยังค้างคาอยู่ก็ให้เตรียมการไว้ครับ  

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านจะอภิปรายเพ่ิมเชิญ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมอีก  ขอปิดการ
ประชุม 

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑3.๓๐  น. 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

(นางสุภัสสรา   คัมภิรา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่   

 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       

                      
    (นายปัญญา  คะเนนอก)   (นายก้าน  พลดงนอก)  (นางสาวมลิวัลย์  พันธุรา) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการระชุม 
      ส.อบต.  หมู่  ๘         ส.อบต. หมู่  ๓           ส.อบต.  หมู่  ๑ 
 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 
      

      (นายวิชัย  ศรีชานิล) 
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